

ข้อเสนอแนะจาก ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ครั้งที่ 2/2

การประชุมนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงาน

โครงการ "สร้างชุมชนบริหารจัดการตัวเองในพื้นที่ประสบพิบัติภัยสึนามิระยะที่ 1" ครั้งที่ 1

วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2556 ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

เราอยากเห็นการกระจายอำนาจในคณะกรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล มีท่านอดีตรองประธานคณะกรรมการปฏิรูปคุณธรรม ท่านอดีตนายกรัฐมนตรี อานันท์ ปันยารชุน นั่งอยู่ด้วย ซึ่งคุณอานันท์ก็ชัดเจนว่าถ้าใครได้อ่านในรายงานคณะกรรมการปฏิรูปก็จะเห็นว่าข้อเสนอคือให้มีการกระจายอำนาจของประเทศไทย ซึ่งโครงการเล็กๆ อย่างนี้ แต่ว่ามีอุดมการณ์ มีเป้าหมาย และมีการทำงานที่ชัดเจน ที่เราพูดถึงอยู่ ก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อภาพใหญ่ของบ้านเมือง

ที่นี้ผมขอโยงมาสู่เรื่องเยาวชนที่ทุกคนได้นำเสนอ ซึ่งมันจะมาตรงกับภารกิจหลักของมูลนิธิสยามกัมมาจล แต่ก่อนมูลนิธิฯ ยังไม่มีเป้าหมายชัดเจน ก็มองแต่ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของธนาคารไทยพาณิชย์ ที่จะคืนกำไรให้สังคม ที่นี้ก่อนเราจะมาเริ่มในยุคใหม่ ทางกรรมการธนาคาร มี ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นประธานธนาคารและประธานมูลนิธิฯ ก็มาขบคิดกันว่าตอนที่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจปี 2539-2541 ทุกธนาคารหมดตัว ธนาคารไทยพาณิชย์ ก็พยายามที่จะฟื้น แล้วก็ฟื้นได้ ฟื้นได้ดีมาก ก็อยากคืนกำไรให้สังคม จึงมีความคิดที่จะฟื้นมูลนิธิสยามกัมมาจลขึ้นมาเพื่อทำประโยชน์ให้เป็นขึ้นเป็นอัน หาลือที่จะทำอย่างจริงจังสักเรื่องหนึ่ง แต่ไม่ได้ทำเอง พยายามหาทางขับเคลื่อนบ้านเมืองเรา ก็เป็นเรื่องเยาวชน เพราะฉะนั้นมูลนิธิสยามกัมมาจลจึงได้รับมอบหมาย มีการกำหนดโดยคณะกรรมการมูลนิธิฯ ว่าให้ทำงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเยาวชนของประเทศไทย นี่คือหน้าที่หลักของมูลนิธิฯ และการที่มูลนิธิฯ เน้นการทำงานด้านเยาวชนก็มีข้อแม้ก็คือว่า วิธีการทำงานของมูลนิธิฯ จะไม่ได้ทำเอง เพราะถ้าทำเองจะได้งานนิดเดียว อีกทั้งในประเทศไทยก็มีหน่วยงานที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชนอยู่แล้วหลายสิบหน่วยงาน ซึ่งมีปัญหาว่าต่างคนต่างทำ เชื่อมโยงกันไม่ได้ ธนาคารฯ จึงได้มอบหมายให้มูลนิธิสยามกัมมาจลทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมประสานหน่วยงานต่างๆ ที่ทำงานพัฒนาเยาวชน โดยได้มีการประชุมร่วมกันจนเกิดกลไกเชิงลึกขึ้น

สำหรับการทำงานพัฒนาเยาวชนที่ดีที่สุด ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องในพื้นที่ ถ้าอยู่แต่ในกรุงเทพฯ มันก็จะรวมศูนย์ ไม่กระจายอำนาจ ไม่กระจายความเจริญ ไม่กระจายความรู้และความเข้าใจ **เรื่องเยาวชนเป็นเรื่องความเป็นความตายของบ้านเมือง** เราจะเห็นว่าในหลายกรณี ลูกหลานในบ้านเมืองของเราเสียคนไปต่อหน้าต่อตาเยอะมาก ที่นำเสนอกันมาก็เห็นชัด เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาการมั่วสุม ปัญหาท้องก่อนวัยอันควรขณะที่ยังดูแลตัวเองไม่ได้ เหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องแก้ปัญหา นอกจากนั้นก็ส่งเสริมให้พวกเขาสามารถทำประโยชน์ให้แก่ชุมชน เยาวชนเหล่านี้ก็มีประโยชน์ ถ้าเราช่วยกันหาทางดึงเยาวชนเข้ามาร่วม ทำประโยชน์ให้แก่พื้นที่ของเรา

โครงการเยาวชนที่ท่านทำจะสามารถโยงกับมูลนิธิสยามกัมมาจลได้อย่างถาวร โครงการสีนามี มีงบประมาณ 20 ล้านบาทนี้หมดแล้วหมดเลย แต่ท่านสามารถโยงกับมูลนิธิฯ ผ่านงานด้านเยาวชนได้ตลอด เป็นโอกาสการร่วมมือที่ดี โดยงานที่ทำกับมูลนิธิสยามกัมมาจลจะเป็นงานที่เป็นตัวแบบ หรือเป็นตัวจุดชนวนให้เกิดผลกระทบเยอะๆ ที่เป็นประโยชน์แก่บ้านเมือง โดยที่ท่านทั้งหลายที่อยู่ในพื้นที่เป็นคนทำ นี่คือความฝันของเรา โดยที่มูลนิธิสยามกัมมาจลทำนิดเดียว เงินทองก็ไม่ได้มากมาย ยิ่งไปกว่านั้นคณะกรรมการธนาคารยังบอกด้วยว่างานที่ต้องไม่เน้นเรื่องเงิน ไม่เน้นการให้เงิน เพราะไม่ต้องการให้ใช้เงินเป็นตัวตั้ง เพราะเมื่อไหร่ที่ใช้เงินเป็นตัวตั้งในการทำงานจะทำให้ความสัมพันธ์และการทำงานขาดความยั่งยืน เพราะจะขาดทั้งอุดมการณ์ และการทำงานในพื้นที่ที่แท้จริง #